



evolestone

## BIÊN BẢN CAM KẾT HỢP TÁC

Công ty Eevolestone Co., Ltd., Nhật Bản sẽ tập hợp những công ty của Nhật Bản có nguyện vọng tuyển sinh viên của trường Đại học nông lâm Huế; hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên; thực hiện hỗ trợ tìm nhân sự, hỗ trợ tuyển dụng cho các công ty Nhật Bản có nhu cầu tuyển sinh viên của trường. Công ty Akira (evolestone Co., Ltd.), Nhật Bản cam kết như sau:

1. Công ty chúng tôi chỉ tổ chức hoạt động trong trường đại học với mục đích duy nhất là để các công ty Nhật Bản hoạt động tuyển dụng, tuyển nhân sự trực tiếp. Không thực hiện bất cứ hoạt động nào ngoài mục đích không liên quan tới hoạt động hỗ trợ tuyển dụng (Ví dụ: Bán hàng hóa, mời gọi tham gia hoạt động tôn giáo, dụ dỗ tham gia các tổ chức phản động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tuyển du học sinh, tuyển thực tập sinh kỹ năng, vv...)

2. Công ty chúng tôi mong muốn sự hợp tác nhiệt tình của quý trường như là: đăng tuyển thông tin tuyển dụng, thông báo; đăng tuyển thông tin về công ty chúng tôi; cung cấp địa điểm phỏng vấn khi công ty chúng tôi tổ chức hoạt động tuyển dụng, vv ...

3. Trường hợp sinh viên đỗ phỏng vấn và được tuyển dụng, chúng tôi xin được gửi sự cảm tạ tới quý trường bằng 80,000 Yên tiền mặt. Cách thức chi trả số tiền này, về cơ bản sẽ được chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng do quý trường chỉ định, ngày chuyển khoản sẽ trong khoảng thời gian tính từ ngày sinh viên đỗ phỏng vấn nhập cảnh tới Nhật cho tới ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

4. Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan tới nội dung biên bản cam kết này, đôi bên trước hết sẽ ưu tiên suy nghĩ cho sinh viên, rồi cùng nỗ lực hợp tác để giải quyết ổn thỏa.

Để đôi bên đồng ý với nội dung cam kết như trên, bản cam kết này được lập thành 2 bản, hai bên cùng ký tên và đóng dấu và mỗi bên sẽ giữ một bản.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018

Đại diện Công ty Eevolestone Co., Ltd.

Địa chỉ: Tokyo, Chiyodaku, Kudan Minami

1-5-6 Risona Kudan Building 5F

Tổng giám đốc: Tomita Tatsuya

Chữ ký và đóng dấu:

Đại diện Trường Đại học Nông Lâm Huế

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hiệu trưởng: PGS.TS. Lê Văn An

Chữ ký và đóng dấu:

